



อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เคยฟังเพลงที่มีเนื้อร้องท่อนหนึ่งว่า “...ต่อนยอน ต๊ะต่อนยอน ต๊ะต่อนยอน ต่อนยอน ต่อนยอน...”* แล้วสงสัยหรือไม่ว่า ต่อนยอน ต๊ะต่อนยอน มีความหมายอย่างไร เมื่อเปิดพจนานุกรมศัพท์สแลงดู จะพบว่า ต๊ะ- ต่อน - ยอน ก็คือ “ลั่นลา ลั่นลา” หรือ “chill chill” เช่น “เย็นนี้ว่างเปล่าจะไปหาร้านที่มัน ต๊ะต่อนยอน นั่งกินข้าวตามประสาเด็กแนวกันเถอะจ๊ะ” ถ้าฟังเพลงนี้ขณะพักผ่อน นั่งเล่น นั่งคุย กินข้าวกับเพื่อน คนรัก ครอบครัว ชีวิตจะสุขสันต์ธรรมดาเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเปิดเพลงนี้ขณะทำงาน แล้วอารมณ์การทำงานดำดิ่ง ประมาท “ต่อนยอน ต๊ะต่อนยอน” ชีวิตจะไม่สุขสันต์ธรรมดาอย่างยิ่ง

ภารกิจงานคุมประพฤติ ทั้งงานสืบเสาะ งานสอดส่อง งานตรวจพิสูจน์ งานฟื้นฟูฯ หรือแม้แต่งานวินัยเอง ก็มีกำหนดเวลาการทำงานทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่สามารถทำงานได้อย่าง “ต่อนยอน ต๊ะต่อนยอน” หรือเป็นประเภท “เรื่อยๆ” เหมือนอาชญากรในวิชาภาษาไทยที่เคยเรียนกันตอนเด็กที่ร้องว่า “เรื่อยๆ มาเรื่อยๆ นกบินเดียวไปทั้งหมด ตัวเดียวมาไร้คู่ เหมือนที่อยู่เพียงएका ร่ำๆ ใจรอนๆ ออกสะท้อน อ่อนใจช้า...” ถ้าทำงานเรื่อยๆ มาเรื่อยๆ ท่านอาจจะทำให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอ่อนใจ และออกแตก (ตาย) ได้ เพราะเหตุผลใด ก็เพราะจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนของงานไม่ได้ ไม่มีความกระตือรือร้น[†] ต่อการทำงานใดๆ เลย นัดพยานมาสอบปากคำพร้อมกันหลายคน แล้วยังสอบปากคำซ้ำอีก พยานรอกันจนแน่น สำนักงาน หรือนัดพยานมาแล้วก็ออกไปนอกสำนักงาน ไม่รู้ว่าไปทำงานหรือไปธุระส่วนตัว โทรศัพท์ตามก็ไม่รับสาย หายไปทั้งวัน กลับเข้ามาแจ้งเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าว่า ไปสอบปากคำพยานข้างนอก แต่ว่าทั้งวัน สอบได้คนเดียว หรือไม่ก็สอบปากคำพยาน จำเลย ผู้เสียหาย ตกๆ หล่นๆ ไม่มีข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญของคดี หากหัวหน้างานไม่สอบปากคำแทน ก็ต้องขอให้เพื่อนร่วมงานสอบปากคำแทน หัวหน้างานทวงถามงาน

* ฮานี่บ่าเฮี้ยของจรัล มโนเพ็ชร และสุนทรี เวชานนท์

† กระตือรือร้น หมายความว่า รีบร้อน เร่งรีบ ขมิขมัน มีใจฝึกฝี่ เร่งร้อน

ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ chill chill ทำได้เท่าไร เท่านั้น ถึงเวลาที่จะต้องส่งงาน ถ้าไม่ใช่เพื่อนร่วมงาน ก็เป็นหัวหน้างานที่ต้องทำงานแทนอีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนในคดีวินัย ขออนุญาต ผู้บังคับบัญชาไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ๔ วัน เดินทางไป ๑ วัน เดินทางกลับอีก ๑ วัน ทำงาน ๒ วัน ปรากฏ สอบพยานได้ ๔ คน หลักฐานอื่นๆ ก็ไม่ได้กลับมา ผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มและ เจ้าหน้าที่กลุ่มวินัยที่ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันกำหนดเวลา อาจถูกกล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ลงโทษทางวินัยหรือให้ออกจากราชการ เพราะหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากให้อยู่รับราชการต่อไป ราชการก็จะเสียหาย ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงจำใจต้องให้ออกจากราชการ ก่อนที่ราชการจะเสียหาย “...ไอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย ... ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม ...”[‡] แล้วพบกับอุทาหรณ์ก่อนทำผิด ในโอกาสต่อไป ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย เพราะรักจึงบอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายเกียรติ เอียดตรง นิติกรปฏิบัติการ

[‡] + เนื้อเพลง ลาวดวงเดือน